

สยามกีฬา ต้นแบบ  
หนังสือพิมพ์ “กีฬารายวัน” ฉบับ  
วันพุธที่ 16 มิ.ย. เป็นวันที่  
คนอยากรวย รอความหวังจากสิ่ง  
ศักดิ์สิทธิ์แบบลมๆ แล้งๆ... ●  
เขียนเรื่อง ลอตเตอรี่ เมื่อใดต้อง  
ตำหนิ รัฐบาล ที่หารายได้บนความ  
ทุกข์ร้อนของ ชาวบ้าน โดยเฉพาะ  
คนชั้นล่าง ถูกมอมเมาหมายจน ใจหัวไม่ขึ้น หยาดเหงื่อจากการทำงาน  
หมดไป เพราะคิดว่าสักวันคงเป็น เศรษฐี ขึ้นหน้า 1 หนังสือพิมพ์  
รายวัน... ● เขียนก็ครั้งก็ยากที่การถูกลอตเตอรี่ รางวัลใหญ่ มันแสน  
ยาก ถูกลแล้ว ไม่รู้จะได้เงินหรือไม่ อย่างงวดที่ผ่านมา คนถูกได้ดิน นับ



สิบล้านเลี้ยงฉลองแบบไม่อันรุ่งเช้า  
จะไปรับเงิน เจ้ามือ หายเข้ากลีบ  
เมฆเลยเข้าแจ้งความซึ่งผิดทั้ง คน  
แท่งและคนรับ... ● เริ่มเข้มข้น  
ฟุตบอล ชิงแชมป์ยุโรป หรือที่คน  
ไทยรู้จักดีกับชื่อ “ศึกยูโร 2020”  
ที่เลื่อนจากปีก่อนเพราะ โควิด  
ทำพิษ วันพุธที่ 16 มิ.ย. มีเตะ 3  
คู่ 20.00 น. รัสเซีย เปิดบ้านเจอ  
ฟินแลนด์ 23.00 น. ตุรกี พบ  
เวลส์ เตะที่ประเทศอาเซอร์ไบจาน  
และ 02.00 น. อิตาลี เจอ สวิต-  
เซอร์แลนด์ แข่งที่กรุงโรม ประเทศ  
อิตาลี... ● ก่อนหน้าไม่มีเค้า คน  
ไทย จะได้ชมการถ่ายทอดสดศึก  
ยูโร 2020 เพราะนอกจากลิขสิทธิ์  
การถ่ายทอดจะสูงลิบยังอยู่ในช่วง

โควิด กำลังมาแรงแฟนบอลคิดว่าคงไม่ได้ชม... ● แต่จู่ๆ มีพระเอกขี่ม้า  
ขาว คุณโกมล จิ๊งรุ่งเรื่องกิจ ประธานบริษัทซัมมิทฟุตบอลแวร์ จำกัด กล้า  
ทุ่มเงินกว่า 310 ล้าน ซื้อลิขสิทธิ์ ถ่ายทอดสดโดยมีคนฟุตบอล อนุชา  
นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ และเลขาธิการคพลึงประชารัฐ เป็น  
ผู้ผลักดัน... ● ขอบคุณแทนแฟนลูกหนังทั่วประเทศที่ได้ชมฟุตบอล  
ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครบ 51 นัด โดยการถ่ายทอดสดทางช่อง เอ็นบีที

เริ่ม 11 มิ.ย.-11 ก.ค.ชมกันเต็มอิ่ม 1 เดือนเต็ม  
วันละ 3 เวลา 20.00-23.00-02.00 น. ... ●  
ฟุตบอล ระดับโลกมาเมื่อไหร่ย่อมหนีเรื่องพนันไม่พ้น  
โดยเฉพาะ คนไทย หากไม่มีอะไรเล่นมันอัดอัดเต็ม  
ประดา ดังนั้นฟุตบอลยูโร 2020 ตำรวจ ต้องทำงาน  
หนัก โดย พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกตำรวจ  
ออกมาเตือนผู้ปกครองช่วยดูแล ลูกหลาน อย่าริไป  
เล่นพนัน... ● ส่วนบรรดา บิวเล็ก บิวใหญ่ ที่รับ  
แทงพนันทางออนไลน์และเว็บพนันฟุตบอล ชัยวุฒิ  
ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อ  
หากถูกจับมีโทษถึง ยึดทรัพย์สิน ซึ่งเป็นงานหนักของ  
ดีเอสไอ ที่ต้องแสดงฝีมือ... ● เขียนถึงฟุตบอลศึก  
วันวาน เป็น  
การเตะส่งท้าย  
ฟุตบอลโลก  
รอบคัดเลือก  
ไม่รู้ทีมไทย  
จะรู้จักคำว่าชนะ  
หรือไม่เพราะว่า  
กัน ตามเกม  
สถิติทีมไทย  
เป็นรอง มาเล-  
เซีย แต่นัดนี้  
ทุกคนทุ่มแบบ  
สุดตัวผลจะออก  
มาอย่างไรต้องติดตาม... ● ส่วนใครที่ชมการถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ  
ทีวี คงทราบผลการแข่งขันเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาหาก ทีมไทยชนะ โค้ช  
ญี่ปุ่น อากิระ นิชิโนะ คงได้วีซ่าต่อแต่ หากแพ้ ยังเดาไม่ออกบอกไม่ได้  
จะมีคนอายุถึงขั้น รับไม่ได้ ต้องติดตาม... ● มหกรรมโอลิมปิก กรุง  
โตเกียว คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ประกาศชัดเจน ญี่ปุ่น ต้องจัด  
แข่งขันตามโปรแกรม 23 ก.ค.-8 ส.ค. โดย รัฐบาล ไม่มีสิทธิ์เข้ามายับยั้ง  
เพราะองค์กรนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ รัฐบาล... ● ถึงแม้ว่า ประชาชน-นักกีฬา  
ญี่ปุ่นจะออกมาต่อต้านการจัด โอลิมปิก ถึงขนาดนักเรียนระดับมัธยมที่  
จองตั๋วเข้าชมล่วงหน้าต่างทยอยคืน เพราะเกรงจะไม่ปลอดภัย โควิด-  
19... ● เมื่อประธานโอลิมปิกสากล โธมัส บาค ยืนยันจะไม่เลื่อน

โอลิมปิก นักกีฬาทุกชาติก็พร้อมโดยเฉพาะ ไทย สอบผ่านการคัดเลือก  
ขณะนี้ 27 คน ซึ่งหวังว่าจะได้ไปแข่ง 40 คน เพราะยังเหลืออีกหลายชนิด  
กีฬา... ● สัปดาห์นี้ผู้ว่าการ กกท. ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี จะมีการ  
หารือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ  
กสทช. เพื่อเดินหน้าทดลองออกอากาศ ช่องทีสปอร์ต หมายเลข 7 ใน  
ระบบดิจิทัล หากผ่านไปด้วยดีคนไทยอาจได้ชมการถ่ายทอดสดโอลิมปิก  
ทางทีสปอร์ต หมายเลข 7 ติดตามกันให้ดี... ● สำหรับการแข่งขัน  
ซีเกมส์ ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพ 24 พ.ย.-2 ธ.ค. มีเค้าจะจัดไม่ได้  
เนื่องจาก โควิด กำลังระบาดอย่างหนักทั้งประเทศ จึงได้แจ้งสหพันธ์กีฬา  
ซีเกมส์ ขอเลื่อนไปจัดเดือน พ.ค. หรือ มิ.ย. ... ● โดยมนตรีซีเกมส์ 11  
ชาติหารือกันแล้ว เวียดนาม ต้องจัดตามโปรแกรมหากจัดไม่ได้ก็ต้องรอ  
อีก 6 ปีซึ่งเป็นคิวของ บรูไน ซึ่งยังไม่ทราบ บรูไน จะไฟเขียวให้  
เวียดนาม แข่งหรือไม่... ● แต่อย่างไรก็ตาม ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ใน  
ฐานะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารซีเกมส์และเป็นมนตรีซีเกมส์ขีดเส้นตาย  
ให้ เวียดนาม ยื่นคำตอบภายใน 15 วันจะจัดหรือ ยกเลิก... ● ใน  
ขณะที่ ลิงคโปร์ แสดงความสนใจช่วยแบ่งเบาความแออัดในการจัด  
ซีเกมส์โดยขอร่วมจัด เวียดนาม ตามโปรแกรมเดิมซึ่งจะมีปัญหา  
กับพหุชา ที่มองว่าอาจกระทบกับการเป็นเจ้าภาพในปี 2023 ที่กรุง  
พนมเปญ... ● ยินดีกับ “บักตุน” ณัฐวุฒิ เรืองเวส อดีตรองผู้ว่า  
กกท. ซึ่งยอมลาออกไปเป็น นายกบป้อง ล่าสูदन่านักปกป้องเก็บตัว  
พิตซ้อมที่กองบิน 5 ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นความหวังของ ลูกเต็ง  
สาวไทย... ● เป็นเพราะ เกาหลีเหนือ (กลัวตาย) ถอนตัวไม่ส่ง  
นักกีฬา แข่งโอลิมปิกทำให้ กำปั่นไทย ที่ได้โควตาเพิ่ม 1 คนเป็น นัก  
ชกหญิงรุ่น 51 กก. จุฑามาศ จิตรพงศ์ รวมเบ็ดเสร็จได้ตัว 5 คนเป็น  
ชาย 2 หญิง 3 ได้แต่หวังจะมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งติดมือกลับมา... ●  
ส่วนนักชกค่าย ศิษย์สองพี่น้อง ซึ่งมี ทิมาธิ ธรรมมาชีวะ เป็นหัวหน้า  
คณะสนับสนุนให้มวยดังในค่ายหันไปเล่นกีฬา บันจักสีลัด ในซีเกมส์และ  
มั่นใจจะคว้า เหรียญทอง มาอวดคนไทย... ●

“บางปะกง”



## ปากต่อปาก เจ้าภาพบอลยูโร

ถ้าได้ยืนไม่ผิด รัฐบาลนี้ ยืนยันว่าจะลดค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภค ในช่วงโควิด ล่าสุดมีใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้า นครหลวงส่งมาให้ช็อกเล่น

### ค่าไฟเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์

ดับเบิลช็อกต่อไปก็คือ คนไทยจะพลาดการชมมหกรรมฟุตบอลยูโร 2020 ซึ่งคราวนี้ ไม่มีใครจ่ายเงินซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมาให้ชมกัน ทั้งๆ ที่ประเทศในอาเซียน เขาจัดการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลมาให้ชมกันทั่วหน้า

เจ้าภาพในการถ่ายทอดสด ฟุตบอลยูโร ซึ่งเดิมที่เป็นเจ้าของกิจการ บริษัทห้างร้าน แต่ปัจจุบันเจอพิษโควิดจน โงหัวไม่ขึ้น เลยมีแต่คนสายหน้า หมางเมิน ฟุตบอล กีฬาที่คนไทยนิยมที่สุดไปอย่างน่าเสียดาย

แต่จริงๆ แล้ว เจ้าภาพในการดำเนินการถ่ายทอดสด ฟุตบอลยูโร ก็คือ กสทช. ที่ปัจจุบันนอนกระดิกเท่า จีบเหล้าอั่งลู่ เมาได้ที่แล้วลุกขึ้นมาตีกอล์ฟ แบบสบายอารมณ์ ในระหว่างที่ประชาชนกำลังตกทุกข์ได้ยากกับโควิด

อันนี้เป็นสำนวน โวหารครับ อย่าไปเหมารวม ดีความว่าเอาความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เมื่อปีกลาย กสทช. เคยขยับตัวด้วยการประกาศให้ผู้บริการ

เครือข่าย ลดค่ามือถือ ในระยะเวลาเล่นดึกด็อก คลิปเดียวก็หมดโปรแล้ว แต่กระนั้นก็ยังดีกว่านั่งเจ็บแบบปีนี้ ที่ไม่ออกโรงมาช่วยเหลือน้องลดหย่อนค่าสัญญาณแม้แต่วินาทีเดียว

แม้จะไม่มีในสัญญาณว่า กสทช. จะต้องโอบอุ้มประชาชน แต่อย่าลืมว่า เงินเดือนประธาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ล้วนมาจากเงินภาษี

และสาเหตุที่ กสทช. จะต้องเป็นเจ้าภาพ นำฟุตบอลยูโร 2020 มาให้ประชาชนชมก็คือ การขายสมบัติของประชาชน อันได้แก่สัญญาณความถี่ต่างๆ ไปให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ ไปทำธุรกิจ แสวงหาผลกำไรในเชิงพาณิชย์ก่อนหน้านี้

เม็ดเงินไม่เท่าไรหรือครับ แสนกว่าล้านบาทเท่านั้นเอง แม้จะส่งเงินเข้าคลัง แต่กระนั้น กสทช. ก็ยังมีเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรทัศน์

ยังไม่จบแค่นี้

กสทช. ยังขงเรื่องให้ คสช. ใช้ ม.44 ยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมของบรรดาทีวีที่จะต้องจ่ายค่าสัมปทานแก่รัฐ พร้อมกับนำเงินไปซื้อคลื่นความถี่คืน โดยอ้างว่าจะนำมาพัฒนาเครือข่าย 5 จี อันมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท อีกด้วย

ที่ผมเคยเรียกว่า ขบวนการอุ้มเศรษฐกิจนั้นแหละครับ

คาดว่า ขณะนี้ กสทช. มีเงินกองทุนพัฒนา กิจการ โทรทัศน์ ไม่ต่ำกว่า หมื่นล้านบาท และสามารถเบิกจ่ายมาใช้ในกิจการอย่างเช่น สนับสนุนการกีฬา ถ่ายทอดสด ฟุตบอล ยูโร 2020 ผ่าน ทีวีพูล ได้โดยไม่ผิดหลักการ ข้ายังตอบสนอง มาตราการของรัฐให้ผู้คนอยู่กับบ้าน งดเว้นการรวมกลุ่ม รักษาระยะห่าง ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ไม่ต้องงู้หนี้ ยืมสิน แค่อำนาจ ดอกเบี้ย กองทุน กสทช. มาใช้ โดยซื้อลิขสิทธิ์ ฟุตบอลยูโร จนกระทั่งถึง จับสถานีโทรทัศน์ลงขันซื้อรายการทีวี อันอุดมความสุข ให้ประชาชนได้ชม ในระหว่างโควิดพิษภัยก็จะได้รับการยกย่องว่า ไม่ทิ้งใครอยู่กองหลัง

เวลานี้ ผู้รักษาประตูยังต้องขึ้นไปโหม่งทำประตูเลย จริงมั๊ยครับลุงตุ๋

ซ้ายง

## “โมโน เน็กซ์”รุก“MARKETING SOLUTION” สร้างฐานคอนเทนต์ให้ลูกค้าครบวงจร

ผู้จัดการรายวัน360° – โมโน เน็กซ์ หรือ MONO มุ่งมั่นผู้นำสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิงชั้นนำของเมืองไทย ผ่านเทคโนโลยีและสื่อที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิทัล และคงความเชี่ยวชาญการเป็นผู้นำด้านภาพยนตร์และซีรีส์ทั้งในและต่างประเทศ

นายปฐมพงษ์ ศรีชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ล่าสุดได้ดำเนินการผลักดันธุรกิจ “Marketing Solution” ของบริษัทในเครือฯ คือ บริษัท โมโน ไซเบอร์ จำกัด “Mono Cyber” เป็นผู้ให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์อย่างครบวงจร

ที่ผ่านมาทาง โมโน เน็กซ์ มีธุรกิจในการเป็นผู้ให้บริการออกแบบธุรกิจออนไลน์ครบวงจรในชื่อ บริษัท โมโน ไซเบอร์ จำกัด โดยธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ คือ การทำหน้าที่สร้างสรรค์และเผยแพร่คอนเทนต์ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงออนกราวด์ในการจัดงานอีเวนต์ให้กับลูกค้าเจ้าของแบรนด์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง โมโน ไซเบอร์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการบริหารจัดการให้กับลูกค้าเจ้าของแบรนด์ต่างๆ ผ่านผลงานสื่อออนไลน์บนโลกโซเชียล โดยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า อาทิ ธนาคารออมสิน, การประปานครหลวง, กรุงเทพประกันชีวิต, BSC COSEMETOLOGY, Nestle, กระทรวงการต่างประเทศ, กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม/

กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม ฯลฯ ที่มอบหมายงานให้ทาง โมโน ไซเบอร์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมวางแผนและดำเนินการ จนประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องขอขอบคุณทางลูกค้าที่ช่วยเหลือและผลักดันให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ด้วย”

สำหรับการทำธุรกิจของ โมโน ไซเบอร์ เราใช้หลักการวางแผนงานด้วย Marketing Solution บริการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย Design Thinking Skill ในการหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตรงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ามากที่สุด พร้อมทั้งหน้าที่การบริหารจัดการ Content Production ผลิตรูปแบบรายการต่างๆ อาทิ หนังสั้น, ครีเอทีฟไวรัลวิดีโอ, ไลฟ์สตรีมมิ่ง รายการท่องเที่ยว, รายการอาหาร, รายการสร้างสรรค์สังคม ฯลฯ รวมไปถึงการจัดงานอีเวนต์ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจในรูปแบบความบันเทิงที่หลากหลาย คนเข้าถึงได้ง่าย

โดยมีทีมผู้บริหารดูแลถึงสองท่าน คือ ภัณฑุภทร สุขสมาน ผู้อำนวยการหน่วยกลยุทธ์อีเวนต์และการตลาดออนไลน์ บริษัท โมโน ไซเบอร์ จำกัด และ สาธิต เอี่ยมจิตต์ รองผู้อำนวยการ บริษัท โมโน ไซเบอร์ จำกัด นำทีมซึ่งทั้งสองท่านนี้จะช่วยกันขับเคลื่อน พร้อมขยายงานรองรับกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นต่อไปครับ จากนั้นเราจะช่วยกันผลักดันให้ บริษัท โมโน ไซเบอร์ สร้างรายได้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เหมือนธุรกิจบริษัทในเครือของโมโน เน็กซ์ อย่าง โมโน แมกซ์ และช่องโมโนเทเวทีไนน์” นายปฐมพงษ์ กล่าว.